



ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
ซึ่งดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ทั้งนี้ สถาบันราชประชาสมาสัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การตรวจ
คุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรนี้ สถาบันราชประชาสมาสัย
ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ หรือคุณวุฒิ
ที่ยื่นสมัคร สำนักงาน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครดังกล่าวเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

(ค) ระเบียบปฏิบัติในการสอบข้อเขียน

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ
๓. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน (ฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ) ไปแสดงตน
ต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณา
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ

๔. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้
กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สถาบันราชประชาสมาสัยจัดไว้ให้

๕. ห้าม...

๕. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร ตำรา หนังสือ หรือบันทึกข้อความใดๆ เข้าไปในห้องสอบ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าเจตนาจะทุจริต

๖. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

๗. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว และให้นั่งสอบตามผังที่กำหนด ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

๘. ภายในเวลา ๓๕ นาที ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๙. ในการตอบข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขประจำตัวให้ถูกต้องชัดเจนเฉพาะในที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อลงในกระดาษคำตอบในทุกกรณี

๑๐. เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๑๑. ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หากประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วจึงให้ออกจากห้องสอบได้

๑๒. ห้ามนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบ ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๑๓. เมื่อหมดเวลา และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบ จะต้องหยุดทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้ว

๑๔. การส่งกระดาษคำตอบให้ส่งกับเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น

๑๕. เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ติดต่อหรือทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

อนึ่งสำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่อาจให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สถาบันราชประชาสมาสัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) พร้อมทั้งประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่งานการเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ ๑๕ หมู่ ๗ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์สถาบันราชประชาสมาสัย <http://thaileprosy.ddc.moph.go.th/> และทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายกฤษฎา หาญบรรเจิด)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แบบท้ายประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>คำนำหน้าชื่อ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>
๐๐๑	นาย	พีรदनย์	อ่อนช้อย
๐๐๒	นางสาว	วไลลักษณ์	สมระภาค
๐๐๓	นางสาว	จุฑาวรรณ	แย้มเกษร
๐๐๔	นางสาว	สุรัมภา	ขุนสิงห์
๐๐๕	นาง	ดรชา	สุคนธเสวีฤทธา
๐๐๖	นางสาว	ศิริกัญญา	ศรีนาคา
๐๐๗	นางสาว	ณัฐชนก	ฐิติอรุณพงศ์
๐๐๘	นางสาว	ศุภาพิชญ์	ศรีจำปา
๐๐๙	นาย	กฤษฎ์ชิตีพิทร์	คำแสน
๐๑๐	นาย	นัฐวิรัชต์	สะอาดวงศ์
๐๑๑	นางสาว	จุฑาลักษณ์	แย่งขจร
๐๑๒	นางสาว	ไพลิน	พิณทะนะโน
๐๑๓	นาย	ชานน	นิราศประชากุล
๐๑๔	นางสาว	เกศกนก	แก้วกล้า
๐๑๕	นางสาว	พรรณนิภา	พลตรี
๐๑๖	นาย	อัษฎายุธ	พงษ์เจริญ
๐๑๗	นาย	รุ่งโรจน์	เปนะนาม
๐๑๘	นาย	อมรชัย	ซิ้มฉันท
๐๑๙	นางสาว	สุนารี	สุบรรณารถ
๐๒๐	นางสาว	จิตยาภา	เอื้อถาวรพิพัฒน์
๐๒๑	นางสาว	สกลสุภา	แก้วโสม
๐๒๒	นางสาว	สุชานาด	ม่วงรัตน์
๐๒๓	นางสาว	นิจลญา	สุขอารมณ์
๐๒๔	นางสาว	ภนัชฎา	แดนไธสง
๐๒๕	ว่าที่ร้อยตรีหญิง	สุพนิต	เทียมถม
๐๒๖	นางสาว	สุวรรณา	สุภาพสุนทร
๐๒๗	นาย	สิทธิชัย	เชาว์สังเกต
๐๒๘	นาย	มนต์ชัย	วาดไธสง
๐๒๙	นาย	ปฏิวัติ	จันทนอก
๐๓๐	นาย	พงศกร	สิงห์ปฏิญญา

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนบท้ายประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๐๓๑	นางสาว	พินทุสร	ไตรสุธา
๐๓๒	นาย	ศรนนท์	พันธนาม
๐๓๓	นางสาว	จินตนา	สว่างจิตร
๐๓๔	นางสาว	ชิตชนก	สันชูรักษ์
๐๓๕	นาย	วิทยา	ไชยแก้วเมรุ
๐๓๖	นาย	ธวัชชัย	ลูกรัตน์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แบบท้ายประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วัน และเวลาที่สอบ	เลข ประจำตัว สอบ	วิชาที่สอบ (หลักสูตรการสอบ)	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๐๐๑ - ๐๓๖	(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๖) แผนแม่บทที่ ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพะที่ดี (๗) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	ห้องประชุมอาคารสวัสดิการ สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ ๑๕ หมู่ ๗ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	- ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน - น้ำยาลบคำผิด